

Hải Dương, ngày 11 tháng 9 năm 2019

ĐỀ CƯƠNG

Tuyên truyền kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương (01/10/2004 - 01/10/2019)

Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tỉnh Hải Dương được thành lập từ ngày 01/10/2004, lúc đầu là Sở Bưu chính, Viễn thông. Đến ngày 01/4/2008 tiếp nhận thêm chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hoá - Thông tin (nay là Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) và chức năng quản lý nhà nước về phát thanh, truyền thanh, truyền hình từ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, sau đó được đổi tên thành Sở TTTT.

Từ khi thành lập đến nay, Sở TTTT đã nhiều lần được bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ mới. Cụ thể:

Ngày 16/9/2004, UBND tỉnh có Quyết định số 3593/2004/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông. Theo đó, Sở Bưu chính, Viễn thông là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước và quản lý dịch vụ công trên địa bàn tỉnh về Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin (CNTT), Điện tử, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin.

Ngày 17/3/2008, UBND tỉnh có Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Sở TTTT. Sở TTTT được thành lập trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông và tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ, tổ chức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hoá - Thông tin cũ.

Ngày 03/11/2008, UBND tỉnh có Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở TTTT. *Về chức năng, nhiệm vụ:* Sở TTTT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; CNTT, điện tử; phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, uỷ quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật. *Về tổ chức bộ máy:* Gồm có Lãnh đạo Sở, 7 phòng chuyên môn (Văn phòng, Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra, Bưu chính, Viễn thông, Báo chí và Xuất bản, CNTT) và 1 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm CNTT và Truyền thông.

Ngày 07/3/2017, UBND tỉnh có Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TTTT (thay thế Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND). *Về chức năng, nhiệm vụ:* Sở TTTT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND

tính quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; CNTT; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, CNTT. *Về tổ chức bộ máy:* Gồm có Lãnh đạo Sở, 6 phòng chuyên môn (Văn phòng, Thanh tra, Kế hoạch - Tài chính, CNTT, Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Bưu chính - Viễn thông) và 1 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm CNTT và Truyền thông.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Sở TTTT không ngừng được hoàn thiện về tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TTTT trên địa bàn tỉnh:

Về công tác tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức: Lúc đầu, khi thành lập Sở mới có 3 công chức Lãnh đạo Sở, đến nay toàn Sở có 48 công chức, viên chức, người lao động được bố trí tại 6 phòng quản lý nhà nước và 1 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm CNTT và Truyền thông.

Về trình độ chuyên môn: 19 người có trình độ thạc sỹ, 27 người có trình độ đại học; còn lại có trình độ cao đẳng, trung cấp. *Về lý luận chính trị:* 8 người có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị; 20 người có trình độ trung cấp lý luận chính trị; 2 người đang học lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính. *Về quản lý nhà nước:* 2 người đã được đào tạo chương trình bồi dưỡng chuyên viên cao cấp, 19 người được đào tạo chương trình chuyên viên chính, 100% công chức, viên chức được đào tạo chương trình chuyên viên. *Về ngạch công chức:* Có 1 chuyên viên cao cấp, 7 chuyên viên chính và tương đương, 14 chuyên viên. *Về ngạch viên chức và chức danh nghề nghiệp:* có 9 chuyên viên và 13 chức danh nghề nghiệp hạng III.

Về xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể: Từ Chi bộ Sở Bưu chính, Viễn thông lúc đầu khi mới thành lập chỉ có 5 đảng viên, đến nay tổ chức Đảng đã được nâng cấp thành Đảng bộ Sở TTTT với 39 đảng viên (36 đảng viên chính thức, 3 đảng viên dự bị), sinh hoạt ở 6 chi bộ. Công đoàn Sở TTTT có 4 Tổ Công đoàn và 1 Công đoàn bộ phận với 48 đoàn viên Công đoàn, Đoàn Thanh niên có 17 đoàn viên, Hội Cựu chiến binh có 5 hội viên, Chi hội Nhà báo Sở TTTT có 17 hội viên.

Với việc không ngừng được bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ, hoàn thiện về tổ chức bộ máy, qua 15 năm xây dựng và phát triển, Sở TTTT Hải Dương đã tham mưu, giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt vai trò của cơ quan quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực. Nổi bật là:

Về công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật: Trên cơ sở Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Luật CNTT, Luật Viễn thông, Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Bưu chính, Luật giao dịch điện tử, các Nghị định của Chính phủ Chính phủ, Thông tư của các Bộ, Ngành có liên quan và các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, Sở TTTT đã tập trung cao cho công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trên, nhằm

nâng cao nhận thức cho các cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức biên soạn, xuất bản, phát hành 8.000 cuốn tài liệu tuyên truyền các loại và 18.000 cuốn Đặc san TTTT; xây dựng chuyên mục “Hỏi đáp” trên Trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ sttt.haiduong.gov.vn nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kiến thức khoa học chuyên ngành, nghiệp vụ quản lý chuyên ngành TTTT cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức các buổi tọa đàm; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực CNTT, Buu chính - Viễn thông, Thông tin - Báo chí - Xuất bản...

Thường xuyên cập nhật thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Sở và tích cực gửi tin, bài về hoạt động của Sở đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ TTTT và Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Trung bình mỗi năm tổ chức từ 5 đến 8 cuộc tập huấn cho trên 1.500 lượt người. Phối hợp mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ viết tin, bài trên Trang thông tin điện tử cho gần 130 phóng viên, biên tập viên; Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin và đào tạo kiến thức tin học văn phòng cho hơn 10.000 lượt công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, người phụ trách mạng máy tính tại các đại lý Internet công cộng; Đào tạo và thi sát hạch cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cho 330 lượt công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước. Ngoài ra, xây dựng và phát hành 2.500 cuốn tài liệu tuyên truyền về ảnh hưởng của bức xạ sóng điện từ phát ra từ trạm BTS đối với sức khoẻ con người đến các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và phát hành 650 cuốn sách “Hệ thống văn bản quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020” của ngành TTTT; 30.000 tờ gấp tuyên truyền giảm nghèo về thông tin.

Phối hợp với tỉnh Mông-tơ-roi (Cộng hoà Pháp) đào tạo 1 lớp Thạc sỹ quản lý CNTT cho 25 học viên; phối hợp với Microsoft cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước tổ chức nhiều hội thảo về mô hình Chính phủ điện tử, ứng cứu sự cố máy tính, triển khai phần mềm trao đổi văn bản điện tử, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước. Phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp phần mềm quản lý đại lý internet và quản lý địa chỉ truy nhập internet để tổ chức tập huấn và cài đặt miễn phí cho 768 đại lý internet trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, Sở đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, Luật đất đai, Luật Báo chí sửa đổi và các văn bản quy phạm pháp luật khác mới ban hành của Trung ương và của tỉnh; tuyên truyền về thông tin đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biên, đảo; tuyên

truyền đảm bảo an toàn an ninh trật tự, an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới và triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất... Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Sở đã xây dựng và tổ chức biên tập, cập nhật thông tin cho chuyên trang bầu cử: baucu.haiduong.gov.vn. Ban hành Khung phát thanh, truyền thanh tuyên truyền về bầu cử; chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động nhắn tin vận động người dân tham gia bầu cử với gần 3 triệu tin nhắn theo đúng nội dung tuyên truyền của Sở.

Hàng năm chủ trì, phối hợp triển khai Cuộc thi viết thư quốc tế UPU trên địa bàn tỉnh thu hút hàng chục ngàn học sinh tham gia. Đặc biệt, năm 2016, tỉnh Hải Dương có em Nguyễn Thị Thu Trang - học sinh lớp 9B trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Nam Sách đoạt giải Nhất Quốc gia và giải Nhất Quốc tế; Năm 2018, em Nguyễn Thị Bạch Dương, lớp 8A, trường THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách đoạt giải Nhất Quốc gia và giải Ba Quốc tế; Năm 2019, em Nguyễn Thị Mai, lớp 10K, trường THPT Nam Sách, huyện Nam Sách đoạt giải Nhất Quốc gia.

Thực hiện Kế hoạch Ngày sách Việt Nam hàng năm của Bộ TTTT và của tỉnh, Sở TTTT đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các đơn vị, địa phương với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú như: Năm 2017, đã tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ TTTT tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 và Triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tỉnh Hải Dương; Năm 2018, 2019 phối hợp với UBND thị xã Chí Linh tổ chức Ngày hội sách kết hợp Lễ hội khai bút đầu xuân tại di tích Đền thờ Thầy giáo Chu Văn An; Phối hợp với UBND huyện Cẩm Giàng tổ chức Lễ hội truyền thống và Ngày hội sách xuân tại di tích Văn miếu Mao Điền; Phối hợp với Thư viện tỉnh tổ chức hoạt động Ngày hội sách tại Thư viện; Phối hợp tổ chức Ngày sách Việt Nam kết hợp Triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý tại huyện Ninh Giang, huyện Kinh Môn...

Về công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Từ khi thành lập đến nay, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành gần 30 văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông, CNTT, Thông tin - Báo chí - Xuất bản và Thanh tra; đồng thời, ban hành trên 2.000 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành triển khai thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và tỉnh ban hành.

Về công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng, tăng cường quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh: Sở đã chủ động, tăng cường phối hợp thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, CNTT, báo chí - xuất bản, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại... Đặc biệt, trong công tác quản lý nhà nước về báo chí, đã phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội Nhà báo tỉnh trong việc duy trì tổ chức hội nghị giao ban báo chí định kỳ hàng tháng nhằm giúp các cơ quan thông tin, báo chí trong tỉnh, các Văn

phòng đại diện, Phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương tại Hải Dương thực hiện đúng chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền và thực hiện nghiêm các quy định định của pháp luật có liên quan trong hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh. Việc quản lý, cập nhật danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cấp xã lên Cổng thông tin điện tử tỉnh được thực hiện đầy đủ, kịp thời...

Năm 2011, năm 2017, Sở chủ trì tổ chức diễn tập bảo đảm thông tin và truyền thông trong tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh với sự tham gia của Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Viễn thông Hải Dương, Bưu điện tỉnh, Viettel Hải Dương, Mobifone Hải Dương, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Phát thanh cấp huyện. Cuộc diễn tập năm 2017 đã đạt loại giỏi, là cuộc diễn tập có điểm cao nhất tỉnh.

Về điều tra, thống kê đánh giá hiện trạng TTTT: Sở đã triển khai điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe - nhìn tỉnh Hải Dương năm 2010 tại 5 cơ quan thuộc Tỉnh uỷ; 1 Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh (nay là Văn phòng HĐND tỉnh); 20 cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh; 5 cơ quan đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; 12 cơ quan Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành uỷ; 216 cơ quan hành chính thuộc cấp huyện; 72 cơ quan đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện; 265 văn phòng Đảng uỷ cấp xã; 265 Văn phòng UBND cấp xã; 265 Trạm Y tế; 281 Trường Tiểu học; 266 Trường Trung học cơ sở; 44 Trường THPT; 1.447 thôn, khu dân cư.

Thống kê hiện trạng hạ tầng các tuyến thư, hạ tầng bưu cục, Điểm Bưu điện văn hoá xã, tuyến cáp quang, trạm trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS), điểm DSLAM (thiết bị tập trung thuê bao ADSL theo khu vực), trung tâm viễn thông, cột an-ten thu phát sóng và các dịch vụ bưu chính, viễn thông, truyền hình trả tiền,... phục vụ công tác quản lý nhà nước chuyên ngành.

Rà soát, đánh giá mạng lưới báo chí in trên địa bàn tỉnh; đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển thông tin (2005-2010) của Chính phủ; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khoá VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông trên địa bàn; đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW về đẩy mạnh ứng dụng CNTT và tổ chức thông kê, đánh giá mức độ sẵn sàng về CNTT hàng năm theo chỉ đạo của Bộ TTTT; báo cáo kết quả 15 năm thi hành Luật Báo chí và báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW về nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động xuất bản; đánh giá sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về “đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”, báo cáo 07 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020...

Về công tác quy hoạch, kế hoạch: Tỉnh Hải Dương là một trong những tỉnh đầu tiên có hệ thống quy hoạch đầy đủ các lĩnh vực quản lý như: Quy hoạch tổng thể phát triển báo chí, phát thanh, truyền hình, in ấn, xuất bản và phát hành tỉnh Hải Dương đến năm 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển CNTT tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và định hướng đến 2025; Quy hoạch tổng thể phát triển hạ tầng mạng viễn thông thụ động và truyền dẫn, phát sóng tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và định hướng đến 2025; Quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và định hướng đến 2025. Hiện nay, Sở đang tiếp tục tham mưu, giúp UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh lại các quy hoạch đã được phê duyệt cho phù hợp; trong đó, lĩnh vực báo chí đã xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đối với các cơ quan báo chí thuộc tỉnh Hải Dương, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và trình UBND tỉnh ban hành.

Các Kế hoạch phát triển CNTT giai đoạn 2005-2010, 2011-2015, 2016-2020; Kế hoạch ứng dụng CNTT và Kế hoạch ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính; Kế hoạch đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng, Kế hoạch triển khai sử dụng chữ ký số, Kế hoạch đào tạo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản cho cán bộ, công chức; Kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ; Kế hoạch thông tin, tuyên truyền; Kế hoạch triển khai Đề án số hoá truyền hình mặt đất; Kế hoạch triển khai công tác thông tin đối ngoại... hàng năm đều được xây dựng đầy đủ và tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

Về xây dựng hạ tầng TTTT: Sở TTTT đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh từng bước hoàn thiện hạ tầng CNTT, cơ bản đáp ứng được nhu cầu phục vụ hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh. Cụ thể: 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã đã xây dựng mạng nội bộ (LAN) kết nối các phòng ban, đơn vị; Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã hình thành, kết nối cáp quang đến tất cả các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố bước đầu phục vụ cho Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến từ tỉnh đến huyện và kết nối với Trung ương. Trung tâm dữ liệu của tỉnh đặt tại Sở TTTT đã được đầu tư nâng cấp với 50 máy chủ, các thiết bị lưu trữ, thiết bị mạng và bảo mật, hệ thống phân phối điện năng, phần mềm phòng chống virus...

Công thông tin điện tử tỉnh và 52 Trang thông tin điện tử thành phần của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh nhằm đảm bảo cung cấp, khai thác và tìm kiếm thông tin. Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành đã được triển khai đồng bộ đến cấp xã, đảm bảo kết nối gửi nhận liên thông văn bản điện tử giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh và đã được kết nối với Trục liên thông văn bản Quốc gia. Hệ thống thư điện tử công vụ đã được nâng cấp, đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin, gửi nhận văn bản trong các cơ quan nhà nước. Về ứng dụng chữ ký số chuyên dùng, đã cấp được 1.154 chữ ký số cho cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo. Hiện nay đang triển khai xây dựng ứng dụng chữ ký trên thiết bị di động, web cho Hệ thống

Một cửa điện tử, Dịch vụ công trực tuyến... Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến được xây dựng, triển khai quản lý tập trung trong toàn tỉnh và đã hoàn thành việc triển khai cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, đồng thời, xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương (dichvucong.haiduong.gov.vn) cung cấp 1.703 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 129 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để phục vụ tổ chức và công dân tham gia giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Hỗ trợ pháp lý các doanh nghiệp trong việc ngầm hoá các tuyến truyền dẫn trong khu vực đô thị, trong sử dụng chung hạ tầng nhằm giảm thiểu tối đa việc kéo cáp phát sinh mới, xây dựng các trạm thu phát sóng thông tin di động...

Về giải quyết cấp phép theo phân cấp, phân quyền: 15 năm qua, Sở đã tiếp nhận hơn 2.000 hồ sơ của các tổ chức và cá nhân xin cấp phép và đề nghị cấp phép các loại, bao gồm: Cấp phép xuất bản tài liệu, nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; in gia công cho nước ngoài; đăng ký hoạt động máy photocopy màu; xuất bản bản tin; thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp; tổ chức họp báo; đặt Văn phòng đại diện, cử Phóng viên thường trú tại Hải Dương; chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng... Hướng dẫn, xác nhận và đề nghị Bộ TTTT cấp phép hoạt động báo chí, cho phép tăng trang, gộp số, xuất bản đặc san, bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí, cấp đổi thẻ nhà báo...

Tiếp nhận, thẩm định, chấp thuận đầu tư gần 1.100 trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) cho các doanh nghiệp viễn thông; hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị Cục Tần số vô tuyến điện cấp phép cho hơn 150 tổ chức, cơ quan, trong đó có hơn 40 Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã sử dụng tần số vô tuyến điện; hướng dẫn, tiếp nhận và thẩm định hàng trăm dự án ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước...

Hiện nay, Sở thực hiện tiếp nhận và trả kết quả trên phần mềm Một cửa điện tử đối với 46 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Các thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 4 (41 TTHC), mức độ 3 (5 TTHC) trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ dichvucong.haiduong.gov.vn.

Về chỉ đạo phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo thông tin liên lạc: Chủ trì, chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tổ chức đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ đảng, chính quyền từ tỉnh xuống cơ sở; đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và tham gia thực hiện tốt diễn tập quân sự khu vực.

Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông xây dựng hạ tầng tuân thủ các quy định của tỉnh, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ, từng bước đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin của mọi tổ chức, công dân. Trong 15 năm qua, các doanh nghiệp TTTT đã sát cánh cùng Sở phấn đấu đạt các chỉ tiêu: 294

điểm phục vụ (trong đó có 45 bưu cục, 185 điểm Bưu điện - Văn hóa xã và 64 điểm đại lý, ki-ốt, thùng thư công cộng và điểm phục vụ khác), bán kính phục vụ bình quân 1,34 km/điểm và số dân phục vụ bình quân 6.110 người/điểm. Về hạ tầng viễn thông: có 129 điểm chuyển mạch, trên 1.000 tuyến cáp quang với tổng độ dài 4.508 km, tổng số trạm BTS là 2.952 trạm (gồm các trạm 2G,3G,4G với 1300 vị trí) đảm bảo phủ sóng và cung cấp dịch vụ viễn thông, internet chất lượng cao cho tổ chức và cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh; Tỷ lệ thuê bao điện thoại cố định đạt 2,4 thuê bao/100 dân; Tỷ lệ thuê bao di động đạt 120 thuê bao/100 dân; Tỷ lệ thuê bao internet băng rộng di động 33,9 thuê bao/100 dân ; Tỷ lệ thuê bao internet băng rộng cố định 12,1 thuê bao/100 dân; Tỷ người sử dụng internet đạt 60 - 65% dân số; Tỷ lệ phủ sóng di động và tỷ lệ số xã có máy điện thoại đạt 100%.

Đến nay, khu vực có điều kiện tự nhiên khó khăn như xã Kênh Giang (nay là phường Văn Đức), thành phố Chí Linh đã có cáp quang đến trụ sở UBND xã và các thôn. 100% xã trong danh sách xây dựng nông thôn mới giai đoạn I đã hoàn thành tiêu chí về điểm phục vụ bưu điện.

Chỉ đạo các doanh nghiệp phát triển hạ tầng sử dụng chung hạ tầng các Điểm Bưu điện văn hoá xã để tiết kiệm vốn đầu tư, đồng thời nâng cao thu nhập cho người lao động tại các Điểm Bưu điện - Văn hoá xã.

Về công tác khoa học, chất lượng: Đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý nhà nước. 15 năm qua, Sở đã được Bộ TTTT giao thực hiện 7 đề tài nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, được UBND tỉnh giao chủ trì 8 đề tài khoa học. Hàng năm, bằng nguồn kinh phí hoạt động chuyên môn, Sở đều giao cho công chức, viên chức, người lao động đăng ký thực hiện ít nhất 1 đề tài nhằm ứng dụng CNTT vào hỗ trợ công tác quản lý, cấp phép, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành về hạ tầng bưu chính, viễn thông, CNTT, báo chí - xuất bản, thông tin cơ sở... Năm 2015, tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ IX, Sở có 2 công trình tham gia. Trong đó, Giải pháp “Công sở điện tử” được trao giải Nhất và giải pháp “Ứng dụng công nghệ GIS vẽ bản đồ thuộc lĩnh vực Bưu Chính, Viễn thông” được trao giải khuyến khích...

Công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Công tác thanh tra, kiểm tra đã đi vào nền nếp với chiều sâu và chất lượng. Hàng năm, Giám đốc đã ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra; Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch phòng, chống in lậu trên địa bàn. Đây là công việc rất khó khăn, phức tạp nhưng đã có nhiều tiến bộ; chất lượng giải quyết đơn thư năm sau tốt hơn năm trước. Cụ thể, trong 15 năm qua đã tiến hành gần 200 cuộc thanh tra, kiểm tra ở các lĩnh vực thuộc ngành quản lý, qua đó phát hiện, chấn chỉnh các doanh nghiệp trong ngành hoạt động đúng pháp luật và tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp có thị phần lớn và doanh nghiệp có thị phần nhỏ. Phối hợp kiểm tra hoạt động in lậu, việc buôn bán thiết bị thông tin di động không đảm bảo chất lượng; xử lý việc bán sim, thẻ đã kích hoạt

nhưng thiếu thông tin và phối hợp xử lý các doanh nghiệp taxi sử dụng tần số sai quy định...

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo có nhiều tiến bộ và hiệu quả. Đã tiếp nhận và giải quyết hơn 90 đơn thư thuộc thẩm quyền của Sở với tỷ lệ giải quyết đạt 100%, chủ yếu là đơn thư phản ánh kiến nghị của tổ chức, công dân về việc xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động mặt đất (BTS) và tin nhắn rác, nói xấu, bôi nhọ trên mạng xã hội...

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ TTTT; sự phối hợp, hỗ trợ và thực hiện có hiệu quả của các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành, Sở đã đạt được nhiều thành tích trong công tác quản lý nhà nước về TTTT trên địa bàn tỉnh, được các cấp lãnh đạo ghi nhận và đánh giá cao.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, nhiều tập thể và cá nhân trong ngành TTTT Hải Dương đã vinh dự được nhận các phần thưởng cao quý. Tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Sở đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương lao động hạng Nhì; tập thể Sở 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ, 9 lần được Bộ TTTT tặng Cờ; Bộ TTTT tặng 44 Bằng khen cho tập thể và cá nhân; UBND tỉnh tặng danh hiệu Lao động Xuất sắc cho 14 tập thể, danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 2 đồng chí, tặng 26 Bằng khen cho tập thể và cá nhân. Đề động viên, khen thưởng các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thành tích và công lao trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành TTTT Việt Nam, Sở TTTT đã xét, đề nghị và được Bộ TTTT 7 lần tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp TTTT” cho 299 cá nhân; Giám đốc Sở tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 75 lượt cá nhân, tặng giấy khen cho 150 lượt tập thể và 400 cá nhân trong ngành TTTT từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cấp xã.

Nhân kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành TTTT Việt Nam (28/8/2016), Sở TTTT đã vinh dự được Tỉnh ủy trao tặng Bức trưng lưu niệm mang dòng chữ: “Sở TTTT Hải Dương Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập và Phát triển”. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Sở (01/10/2004 - 01/10/2019), Sở TTTT Hải Dương đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì...

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành TTTT Việt Nam, qua chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển, Sở TTTT Hải Dương đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của ngành trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020), sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng và phát triển Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.